

**BÁO CÁO****Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tháng 02/2019  
(từ ngày 15/01/2019 đến ngày 15/02/2019)**

Thực hiện Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn báo cáo kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tháng 02 năm 2019 như sau:

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN****1. Công tác tuyên truyền, giáo dục**

Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho đội ngũ cán bộ đoàn cấp tỉnh. Sau hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo từng đồng chí cán bộ đoàn phải viết bài thu hoạch và chủ động đăng ký làm theo bằng các giải pháp, phần việc cụ thể, gắn với vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân.

Tiếp tục công tác giáo dục truyền thống gắn với các sự kiện, ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của địa phương như kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống học sinh sinh viên (09/01/1950 – 09/01/2019), kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Tua Hai (25/01/1959 – 25/01/2019), kỷ niệm 89 năm Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2019)... được duy trì thông qua các phiên họp chi đoàn, phối hợp với Hội Cựu Thanh niên xung phong địa phương tổ chức các đợt đi về địa chỉ đỏ, hoạt động về nguồn 1 ... Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn ban hành công văn số 1004-CV/TĐTN-VP ngày 22/01/2019 chỉ đạo huyện, thành đoàn và Đoàn trực thuộc phải tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; tích cực tuyên truyền về việc tăng cường đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết Kỷ Hợi và lễ hội Xuân 2019, phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Đặc biệt là chỉ đạo các cấp bộ đoàn tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên không tham gia mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng các loại pháo nổ, đánh bạc, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định khi tham gia giao thông; tuyên truyền nội dung cơ bản của Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật An toàn giao thông, Luật phòng chống cháy nổ... bằng nhiều hình thức phong phú<sup>2</sup>. Kết quả đã tuyên truyền được được **252 cuộc/hơn 19.000 lượt** đoàn viên thanh niên, học sinh, thiếu nhi tham gia; phát hơn **3.000** tờ rơi tuyên truyền.

Biệt đội chống thông tin xấu, độc trên mạng xã hội do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn quản lý được duy trì hoạt động thường xuyên và hiệu quả cụ thể: xóa được **18** bài viết,

1 Châu Thành, Dương Minh Châu

2 Tiêu biểu có Trảng Bàng với chương trình “cà phê và pháp luật”, Tân Châu phối hợp với Đội cảnh sát PCCC&CNCH tổ chức Hội thi Rung chuông vàng

**01** tài khoản, **02** video, **02** nội dung chia sẻ và **03** ảnh xuyên tạc về Lãnh tụ Hồ Chí Minh, lãnh đạo Đảng Nhà nước; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

## **2. Kết quả triển khai các phong trào hành động cách mạng và các chương trình đồng hành với thanh niên**

### **2.1. Cấp tỉnh**

Vào ngày 19/01/2019, Tỉnh đoàn phối hợp cùng hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ khởi động Năm Thanh niên tình nguyện, ra quân chiến dịch Xuân tình nguyện năm 2019 và phát động đợt thi đua với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” tại xã Long Phước huyện Bến Cầu. Trong chương trình đã triển khai thực hiện các phần việc cụ thể: tặng 200 lá cờ Tổ quốc cho nhân dân tại xã biên giới Long Phước, 01 máy vi tính cho UBND xã Long Phước, trao 40 phần quà cho mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách và cựu Thanh niên xung phong; trao 220 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; 20 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó và 20 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; trao công trình Thắp sáng đường biên bằng năng lượng mặt trời trị giá 26 triệu đồng; tặng 2.000 quyển vở trắng và hỗ trợ vốn khởi nghiệp cho 03 thanh niên... Tổng trị giá các phần việc trong ngày ra quân là **trên 500 triệu đồng**. Sau lễ khởi động, nhiều hoạt động phong phú đã được triển khai: tổ chức các trò chơi dân gian, múa lân cho thanh thiếu nhi tại địa phương; tổ chức các đoàn thăm, tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng, cựu thanh niên xung phong, gia đình chính sách và các đơn vị Lực lượng vũ trang như: Trạm Bảo vệ rừng, Chốt Bàu Năng, Trạm kiểm soát Biên phòng Long Phước, Đồn Biên phòng Long Phước, Chốt dân quân Gò Da...

Tổ chức chương trình “Hợp mặt học sinh sinh viên” nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 với các hoạt động phong phú, sôi nổi như: tổ chức cuộc thi trang trí heo đất, tổ chức **10 gian hàng** ẩm thực; tổ chức đối thoại với lãnh đạo tỉnh về cả chính sách và chủ trương của tỉnh đối với nguồn nhân lực trẻ, trong chương trình đã trao tặng **65** bằng khen của UBND tỉnh cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên đạt thành tích tốt trong học tập và rèn luyện.

Phối hợp với Báo khấn quà đồ tặng 50 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tổng trị giá **10 triệu đồng**.

Phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh tổ chức hoạt động chăm lo cho đoàn viên thanh niên công nhân tại khu công nghiệp Trảng Bàng, trị giá hoạt động là **227 triệu đồng**.

### **2.2. Cấp huyện và tương đương**

Tính đến thời điểm hiện nay, 100% Đoàn cấp huyện đã tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng chiến dịch Xuân Tình nguyện 2019 gắn với các hoạt động tình nguyện trong tháng như: Tiếp tục thực hiện các hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” và các hoạt động tình nguyện tại chỗ; phối hợp chính quyền địa phương vận động nguồn lực xã hội tổ chức các hoạt động chăm lo tết cho các đối tượng cụ thể: tặng 250 phần quà cho gia đình chính sách, 1.032 phần quà cho đồn, chốt biên

phòng, các gia đình có người thân tham gia thực hiện nhiệm vụ giữ gìn biên giới trong dịp Tết Nguyên đán, 4.187 phần quà tết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn...trị giá hơn 3 tỷ đồng; tham gia hiến 836 đơn vị máu; thực hiện công trình 10,2 km công trình “Thấp sáng đường quê”, trị giá 175,2 triệu đồng; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí 910 lượt nhân dân nghèo, trị giá 185 triệu đồng; dặm vá hơn 3 km đường giao thông nông thôn; xây tặng 07 căn nhà nhân ái.

Các hoạt động tình nguyện của cán bộ, đoàn viên thanh niên khối Công nhân viên chức được duy trì thông qua mô hình “Giúp dân làm thủ tục hành chính”, “Đội Thanh niên tình nguyện hỗ trợ thủ tục hành chính” được duy trì 2 ngày/tuần hoặc linh hoạt tùy theo cao điểm, yêu cầu của mỗi đơn vị. Kết quả, đã giúp được hơn **200 lượt** người dân có hoàn cảnh đặc biệt hoàn thành các thủ tục hành chính trong thời gian sớm nhất.

Các hoạt động đồng hành với thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp tiếp tục được quan tâm triển khai thông qua việc tuyên truyền, vận động các nguồn lực hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, vươn lên trong cuộc sống bằng nhiều hình thức phong phú. Nổi bật trong tháng, Ban Thường vụ huyện đoàn Tân Châu đã trao 01 con bò sinh sản cho thanh niên, giải ngân 08 dự án khởi nghiệp với trị giá **336 triệu đồng**.

### 3. Các nội dung hoạt động khác

Bên cạnh các hoạt động an sinh xã hội chăm lo cho đoàn viên thanh niên và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn trước và trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, các cấp bộ Đoàn tập trung cho công tác phối hợp với Quân sự địa phương tổ chức các hoạt động tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương và đón quân nhân lên đường nhập ngũ. Đến nay, hoạt động đã thu hút được hơn **1.140 lượt** đoàn viên thanh niên.

Các hoạt động chăm lo cho thiếu nhi được quan tâm thông qua việc thực hiện các mô hình giáo dục truyền thống như: Góc học tập cho em, Mô hình 5 S (Sạch sẽ - sắp xếp - sàng lọc - săn sóc - sẵn sàng), phân loại rác "Gom yêu thương - chia sẻ hạnh phúc", "Ông kể cháu nghe"... Qua đó giáo dục cho các em thiếu nhi tình yêu quê hương, đất nước, chủ động thể hiện tình cảm của mình đối với thầy cô, trường lớp, bạn bè từ những phần việc nhỏ. Bên cạnh đó, trong dịp tết các cấp bộ Đoàn cũng đã vận động các mạnh thường quân tặng 1.024 phần quà, 246 suất học bổng (trong đó 20 suất tặng cho thiếu nhi CPC), 5 máy vi tính, 13 xe đạp, 650 quyển tập... trị giá **223 triệu đồng**.

Tiếp tục tổ chức các hoạt động quốc tế và đối ngoại thanh niên ở các địa phương có đường biên giới giáp nước Campuchia như: chương trình Liên hoan thiếu nhi nghèo vượt khó và giao lưu thiếu nhi Campuchia<sup>4</sup>, tổ chức chuyến đi thăm tặng 50 phần quà cho các gia đình nghèo tại Vương Quốc Campuchia<sup>5</sup>.

Công tác lãnh đạo Hội đồng Đội được thực hiện đảm bảo theo chương trình kế hoạch đề ra, theo đó Hội đồng Đội tỉnh đã tổ chức các đoàn đi khảo sát công tác Đoàn,

3 Dương Minh Châu: 1 căn, Tân Châu: 2 căn, Châu Thành: 3 căn, Gò Dầu: 1 căn

4 Huyện Bến Cầu

5 Huyện Trảng Bàng

Đội trường học tại 9/9 huyện, thành phố; Hội đồng Đội cấp huyện tổ chức các buổi tập huấn Ban Chỉ huy liên đội. Trong dịp mừng Đảng, mừng Xuân, phong trào Đoàn, Đội trường học ở các địa phương diễn ra sôi nổi với hoạt động như: tổ chức hội thi “Tiếng hát vành khuyen”, “Tiếng hát dưới mái trường”, tặng **02 căn** nhà khăn quàng đỏ, chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi”... tạo sân chơi cho đoàn viên, thanh niên tham gia, thể hiện năng khiếu, tạo sức lan tỏa của các hoạt động phong trào.

#### 4. Công tác tổ chức xây dựng Đoàn

**4.1. Công tác đoàn viên:** Số liệu đoàn viên trong tháng 02/2019 (từ ngày 15/01/2019 – 15/02/2019), cụ thể:

- + Kết nạp **876** đoàn viên.
- + Chuyển đến: **84** đồng chí.
- + Trưởng thành đoàn: **50** đồng chí.
- + Xóa tên: **12** đồng chí.
- + Chuyển đi: **520** đồng chí.
- + Tổng số đoàn viên hiện nay là **35.989** đoàn viên.

**4.2. Công tác cán bộ:** Các cấp bộ Đoàn tiếp tục rà soát, củng cố đội ngũ cán bộ Đoàn theo sự chỉ đạo của cấp ủy và Nghị quyết số 18 của Trung ương Đảng.

**4.3. Công tác củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đoàn:** Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tập trung triển khai kế hoạch đi công tác cơ sở của cán bộ Đoàn cấp tỉnh theo chủ trương 1+2 của Trung ương Đoàn, xây dựng kế hoạch khắc phục khuyết điểm của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh đoàn năm 2019. Các cấp bộ Đoàn tập trung triển khai việc “Xây dựng cơ sở Đoàn 3 chủ động”, chủ trương 1+1 theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn.

**4.4. Công tác kiểm tra, giám sát:** Các cấp bộ Đoàn tiến hành rà soát, đăng ký các nội dung giám sát với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp theo Quyết định 217 của Bộ Chính trị.

**4.5. Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng:** Trong tháng, các cấp bộ Đoàn không để xảy ra khiếu kiện, khiếu nại liên quan đến cán bộ và tổ chức Đoàn các cấp.

**5. Đoàn tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị:** Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” thông qua các hoạt động phong trào tại địa phương, đơn vị. Trong tháng, các đơn vị đã đề xuất giới thiệu **42** đoàn viên ưu tú cho Đảng, có **17** đoàn viên được Đảng kết nạp.

## II. PHƯƠNG HƯỚNG TRỌNG TÂM THÁNG 3/2019

6 Huyện Tân Biên (01 căn), Gò Dầu (01 căn)

7 Tân Châu có 7 đoàn viên, Châu Thành có 5 đoàn viên do không tham gia sinh hoạt đảm bảo theo Điều lệ.

Tiếp tục tổ chức các hoạt động diễn ra từ nay đến cuối năm, đảm bảo theo chương trình, kế hoạch đề ra, trong đó tập trung:

- Tập trung chỉ đạo tuyên truyền Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 – 2024.
- Cho ý kiến các văn bản của cấp huyện trong triển khai chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019.
- Triển khai các hoạt động Tháng Thanh niên.
- Phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức Hội trại “Tuổi trẻ tòng quân” năm 2019.

Trên đây là báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tháng 02/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tây Ninh.

**Nơi nhận:**

- VP I, VP II TW Đoàn;
- Ban TNTH TW Đoàn;
- MTTQ Việt Nam tỉnh;
- BDV.TU, BNC TU;
- Các huyện, thành đoàn và Đoàn trực thuộc (website Tỉnh đoàn);
- Lưu Vp.



Hoàng Thị Thanh Thúy